

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ 1 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 1 năm 2018.

1. Các vấn đề của hệ thống thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam/ Kolchin Sergey Pavlovich, Hà Thị Lan Anh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 5 – 10

Tóm tắt: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế Việt nam. Chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp trong nền kinh tế, DNNVV đóng vai trò là nguồn tạo ra việc làm, đổi mới, cạnh tranh, năng động kinh tế dẫn đến giảm nghèo và tăng trưởng quốc gia. Thuế có những tác động quan trọng đối với nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm các tác động đối với việc hình thành và sự phát triển doanh nghiệp, kích thích tăng trưởng của các DNNVV. Phát triển môi trường thuế thuận lợi cho sự tăng của DNNVV trong khi đảm bảo lợi ích quốc gia là một thách thức mà tất cả các quốc gia phải đối mặt. Bài viết trên cơ sở thông tin kinh tế, phân tích các vấn đề tồn tại của hệ thống thuế Việt Nam ảnh hưởng đến DNNVV; đưa ra một số kinh nghiệm hỗ trợ về thuế thành công tại một số quốc gia khác cho DNNVV. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm cải thiện hệ thống thuế cho DNNVV tại Việt Nam.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chính sách thuế; Việt Nam

2. Tín dụng chính sách cho người nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới/ Phan Hữu Nghị// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 11 – 15

Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng tín dụng chính sách cho người nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam. Chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, giúp bộ mặt nông thôn Việt Nam nói chung và hộ nghèo nói riêng có những bước tiến vượt trội.

Từ khóa: Tín dụng ưu đãi; Giảm nghèo đa chiều; Xây dựng nông thôn mới

3. Tình hình bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam/ Trịnh Khánh Chi/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 16 – 19

Tóm tắt: Bản chất của quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) là một quỹ tài chính, vì vậy như mọi quỹ tài chính khác nó cần được bảo toàn giá trị trước những biến động kinh tế. Hơn nữa, quỹ để chi dùng cả ngắn hạn và dài hạn với mục đích góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thân nhân của người lao động kể cả trong hiện tại và tương lai. Những đặc thù đó đòi hỏi quỹ BHXH phải được chú trọng đến hoạt động đầu tư tăng trưởng để tránh bị bội chi. Sự quay vòng bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH là một đặc trưng cơ bản của hoạt động bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường và cũng là yêu cầu khách quan đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển và phát huy tác dụng của chính sách BHXH trong việc đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ cho nền kinh tế phát triển bền vững.

Từ khóa: Bảo hiểm xã hội; Bảo toàn; Đầu tư; Tăng trưởng; Quỹ bảo hiểm xã hội

4. Nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán tại Ban Khách hàng cá nhân thuộc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT/ Nguyễn Thị Hoài Nam/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 20 – 23

Tóm tắt: Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tại doanh nghiệp. Do đó, để phát huy vai trò của công tác này, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có sự thích ứng, linh hoạt với điều kiện về quy mô, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với những yêu cầu quản lý cụ thể tại đơn vị mình. Bài viết phân tích thực trạng công tác tổ chức kế toán tại Ban Khách hàng cá nhân thuộc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác tại Ban Khách hàng cá nhân.

Từ khóa: Tổ chức công tác kế toán; Ban Khách hàng cá nhân; Vinaphone

5. Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại thông qua nhận diện rủi ro tài chính của khách hàng được cấp tín dụng: Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh thương mại ô tô/ Lê Thu Hương/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 24 – 28

Tóm tắt: Cùng với quá trình hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh sẽ gia tăng. Đối với các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô có quy mô nhỏ rõ ràng sẽ gặp rất nhiều sức ép và hứng chịu nhiều rủi ro tài chính nhất là khi có sự biến động trên thị trường. Những rủi ro, tổn thất của khu vực doanh nghiệp này nếu diễn ra trên diện rộng sẽ gây tổn thất lớn cho quốc gia cả về kinh tế và xã hội. Ngân hàng thương mại với vai trò là chủ thể kinh tế cung cấp vốn cho các DNNVV kinh doanh thương mại ô tô cũng sẽ không nằm ngoài vòng xoáy rủi ro. Vì vậy, các ngân hàng thương mại cần phải nhận diện những rủi ro tài chính đối với DNNVV kinh doanh trong lĩnh vực thương mại ô tô. Trên cơ sở đó để xây dựng các biện pháp phòng ngừa thích hợp là hết sức cần thiết. Bài viết này đề cập đến một số nội dung cơ bản của quản trị rủi ro tài chính và một số giải pháp phòng ngừa cụ thể rủi ro này

trong các DNNVV kinh doanh thương mại ô tô. Từ đó giúp cho các ngân hàng thương mại có cái nhìn cụ thể hơn đối với rủi ro tài chính xảy ra tại các DNNVV kinh doanh trong lĩnh vực thương mại ô tô.

Từ khóa: Quản trị rủi ro tài chính; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kinh doanh thương mại ô tô; Ngân hàng thương mại

6. Phương pháp kế toán quản trị chi phí phù hợp với doanh nghiệp bưu chính Việt Nam/ Ngô Tiên Dũng/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 29 – 30

Tóm tắt: Quá trình thực hiện dịch vụ bưu chính bao gồm rất nhiều công đoạn, có liên quan một cách chặt chẽ với nhau tạo thành một vòng khép kín các công việc. Từ khi nhận bưu phẩm của người gửi đến khi kết thúc quá trình bàn giao bưu phẩm đó đến cho người nhận. Quá trình đó luôn được lặp đi lặp lại bằng các công việc, gồm giao dịch, ký hợp đồng và thanh toán với người gửi hoặc người nhận bưu phẩm. Do đặc điểm của quá trình sản xuất kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu quản trị chi phí trong ngắn hạn và dài hạn nhà quản trị phải cân nhắc lựa chọn phương pháp kế toán quản trị chi phí phù hợp. Qua nghiên cứu tình hình thực tế, các nghiệp vụ bưu chính Việt Nam nên hướng tới việc thu thập và cung cấp các thông tin chi phí phục vụ cho nhà quản trị theo mô hình kế toán quản trị chi phí mục tiêu.

Từ khóa: Mô hình kế toán quản trị chi phí mục tiêu; Doanh nghiệp bưu chính; Dịch vụ bưu chính

7. Xác định giá trị các hoạt động trong chuỗi giá trị dịch vụ: Trường hợp dịch vụ đi động của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT - Vinaphone/ Nguyễn Việt Dũng/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 31 – 34

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm giới thiệu một số cách tiếp cận về chuỗi giá trị theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp. Tác giả cũng giới thiệu ba dòng nghiên cứu chính về chuỗi giá trị. Từ những cách tiếp cận đó, tác giả gợi ý cách tiếp cận của Michael Porter (1985) là phù hợp với Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT – Vinaphone.

Từ khóa: Chuỗi giá trị; Vinaphone

8. Hệ thống pháp lý kế toán của Việt Nam ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS trong đào tạo kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam/ Ngô Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Nga/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 35 – 39

Tóm tắt: Những quy định chung ở Luật Kế toán, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán cơ bản làm cơ sở cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính nhằm đạt được sự đánh giá trung thực, hợp lý, khách quan về thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được nhiều người thừa nhận. Những quy định này có ảnh hưởng không nhỏ tới việc áp dụng IFRS vào Việt

Nam, từ đó ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS trong đào tạo kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Hệ thống pháp lý; IFRS; Đào tạo

9. Đánh giá sự phát triển của thị trường thứ cấp trái phiếu chính phủ Việt Nam/ Lê Thị Thanh, Trần Thị Thu Hương/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 40 – 43

Tóm tắt: Thị trường thứ cấp trái phiếu chính phủ (TPCP) là nơi các TPCP được phát hành trên thị trường sơ cấp được giao dịch, mua đi bán lại. Mặc dù thị trường thứ cấp không mang lại vốn một cách trực tiếp cho tổ chức phát hành trái phiếu nhưng thị trường thứ cấp phát triển sẽ tạo động lực cho sự phát triển của thị trường sơ cấp thông qua việc giảm chi phí giao dịch, tăng thanh khoản cho TPCP, thúc đẩy nhà đầu tư tham gia thị trường, nhờ đó Chính phủ có thể dễ dàng hơn trong việc huy động vốn và giảm chi phí vốn. Vì vậy, phát triển của thị trường thứ cấp TPCP là quan trọng và cần thiết. Trong bài viết, tác giả đánh giá mức độ phát triển của thị trường thứ cấp TPCP Việt Nam thông qua việc sử dụng bộ chỉ số đánh giá nhằm làm cơ sở cho các giải pháp phát triển của thị trường thứ cấp TPCP Việt Nam trong tương lai.

Từ khóa: Thị trường thứ cấp trái phiếu chính phủ; Chỉ số; Phát triển

10. Quan hệ giữa tỷ suất sinh lời và cơ cấu vốn: Trường hợp nghiên cứu về các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)/ Hoàng Sỹ Thịnh, Nguyễn Đình Dũng/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 44 – 48

Tóm tắt: Nghiên cứu hướng tới mục tiêu tìm ra mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời với cấu trúc vốn (tỷ số nợ) của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE. Các số liệu thứ cấp phục vụ nghiên cứu được khai thác từ Website chính thức của HOSE, bao gồm 163 doanh nghiệp có đủ thông tin trong các báo cáo tài chính trong 4 năm, từ 2009 đến 2013. Kỹ thuật thống kê mô tả, phân tích phương sai đa chiều và phân tích hồi quy thứ bậc đã được sử dụng để giải quyết mục tiêu nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy có một mối quan hệ khá yếu, ngược chiều giữa các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời và cấu trúc vốn của doanh nghiệp, với chỉ khoảng 14% sự biến động của cấu trúc vốn ở năm sau được giải thích bởi các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời của các doanh nghiệp. Khuyến nghị được đưa ra là nếu các doanh nghiệp muốn hấp dẫn được các nguồn vay thì họ cần quan tâm nhiều hơn đến việc gây dựng uy tín dựa nhiều hơn vào các yếu tố khác ngoài các chỉ tiêu sinh lời. Bên cạnh đó, cổ đông, người cho vay và nắm giữ chứng khoán cũng khó có thể kỳ vọng vào một mức giá trái phiếu thấp hơn và giá cổ phiếu cao hơn khi tỷ suất sinh lời của công ty tăng lên vì các doanh nghiệp có vẻ thờ ơ với hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

Từ khóa: Cấu trúc vốn; Tỷ suất sinh lời; Hồi quy thứ bậc

11. Môi trường kiểm soát trong hệ thống kiểm soát nội bộ/ Bùi Thị Tính/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 49 – 52

Tóm tắt: Một trong năm thành phần của kiểm soát nội bộ là môi trường kiểm soát và người ta thừa nhận rằng môi trường kiểm soát tại các đơn vị nhỏ có thể rất khác với các đơn vị lớn. Bài viết cung cấp những ví dụ cơ bản về các vấn đề mà kiểm toán viên cần cân nhắc khi xem xét và đánh giá môi trường kiểm soát của một đơn vị, từ đó có thể giúp đơn vị xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ được tốt hơn.

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ; Môi trường kiểm soát

12. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc quản lý thu bảo hiểm xã hội và bài học cho Việt Nam/ Phạm Minh Việt/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 53 – 56

Tóm tắt: Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một bộ phận cấu thành quan trọng nhất của hệ thống an sinh xã hội (ASXH), có vai trò quan trọng trong việc làm cho xã hội công bằng, ổn định và phát triển bền vững. Để đảm bảo cho hệ thống BHXH hoạt động cần phải có nguồn quỹ ổn định, do đó công tác quản lý thu BHXH rất được quan tâm. Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore là những quốc gia châu Á với trình độ phát triển cao, có hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH khá đầy đủ, minh bạch, dễ áp dụng. Đây cũng là những quốc gia có nhiều nét văn hóa tương đồng với Việt Nam, do vậy việc tham khảo mô hình quản lý thu BHXH của các nước này là cần thiết để Việt Nam đúc rút những bài học trong xây dựng chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện thu BHXH nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Từ khóa: Bài học; Kinh nghiệm; Quản lý thu; Bảo hiểm xã hội

13. Kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện hệ số an toàn vốn theo Basel 2 cho các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Quốc Anh/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 57 – 59

Tóm tắt: Để ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng, Ủy ban Basel 2 đã chính thức công bố Hiệp ước chuẩn vốn Basel 2 vào năm 2004. Tháng 1/2017, Basel 2 chính thức có hiệu lực và rất nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) trên thế giới đã chính thức áp dụng từ năm 2007. Theo lộ trình, năm 2018, 10 NHTM cổ phần Việt Nam thí điểm áp dụng Basel 2. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc áp dụng thực hiện hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo Basel 2 sẽ rút ra bài học quý báu cho các NHTM Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Basel 2; CAR

14. Quản trị doanh nghiệp - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam/ Thân Thanh Sơn/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 60 – 64

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của Hoa Kỳ, Anh và Đức nhằm khái quát hóa các phương thức quản trị doanh nghiệp đang được áp dụng. Trong đó, tập trung vào các vấn đề liên quan tới hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát. Giám đốc không điều hành, kiểm toán độc lập. Mô hình quản trị kiểu hai tầng hay đơn nhất, tuân thủ hay giải thích cũng được đề cập trong nghiên cứu này. Bên cạnh đó, nghiên cứu nhằm đưa ra những đánh giá và đề xuất xu hướng quản trị doanh nghiệp hiệu quả trong điều kiện của Việt Nam.

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp; Ban điều hành; Kiểm toán; Kiểm soát

15. Chính sách kinh tế - tài chính mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự tác động đến Việt Nam/ Nguyễn Tiến Thuận/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 65 – 69

Tóm tắt: Sau khi đắc cử Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, ông Donald Trump đã có những chính sách kinh tế - tài chính thay đổi khác với Tổng thống thứ 44 của Mỹ, ông Barack Obama nhằm thực hiện hóa những cam kết đưa ra khi tranh cử. Điểm khác biệt của các chính sách kinh tế - tài chính mà ông Donald Trump đưa ra sau khi đắc cử xuất phát từ tư tưởng đề cao chủ nghĩa dân tộc. Bài viết hệ thống lại các chính sách kinh tế - tài chính mới của ông Donald Trump từ đó đánh giá các chính sách mới đó có ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam ra sao.

Từ khóa: Chính sách kinh tế - tài chính; Donald Trump; Ảnh hưởng; Việt Nam

16. Kinh nghiệm phát triển thị trường bất động sản nghỉ dưỡng của một số quốc gia trên thế giới và bài học đối với Việt Nam/ Nguyễn Hồ Phi Hà/ Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 70 – 76

Tóm tắt: Bài viết tập trung nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường bất động sản nghỉ dưỡng của một số quốc gia trên thế giới như Thái Lan, Indonesia, Australia, Hàn Quốc từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam để phát triển phân khúc thị trường này.

Từ khóa: Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng; Kinh nghiệm

Trung tâm Thông tin Thư viện